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ความย่ังยืนของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

Sustainability of Local Government’s Pension Fund 

อรอนงค เติมทวีวุฒิ (Onanong Termtawewut)1 วรเวศม สุวรรณระดา (Worawet Suwanrada)2 
 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความยั่งยืนของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

โดยไดใชวิธีท่ีเรียกวา Closed group unfunded obligation หรือ CGUO ซึ่งเปนการวิเคราะหวากองทุนจะ

สามารถจายเงินใหกับสมาชิกในป พ.ศ. 2557 ไดท้ังหมดหรือไม โดยจะแบงผลการวิเคราะหออกเปน 2 ระดับ

ดวยกัน ไดแก 1) กองทุนในภาพรวม และ 2) ภาพรวมของกองทุนแบบแยกประเภท (แบงออกเปน อบจ. เทศบาล 

และ อบต.) จากผลการวิจัยพบวาภาพรวมของกองทุนไมยั่งยืน เน่ืองจากไมมีเงินสะสมเพียงพอท่ีจะจายเงินใหกับทุก

คนท่ีเปนสมาชิกในป พ.ศ.2557 โดยท่ีในอีก 19 ปขางหนาหรือในป พ.ศ.2578 กองทุนจะใชเงินสะสมจนหมด อีกท้ัง 

จากการแยกการวิเคราะหออกเปนประเภทของทองถ่ินพบวากองทุนท่ีมีปญหาหนักสุดท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอ

กองทุนในภาพรวมคือ กองทุน อบต. ในสวนของกองทุน อบจ. และเทศบาลแมวาจะไมยั่งยืนแตก็ไมใชสัดสวนท่ีสูง

นักเมื่อเทียบกับภาพรวมหน้ีของกองทุนท้ังหมด ดังน้ันกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินควรมีการปรับ

โครงสรางหรือทบทวนกฏเกณฑเพ่ือใหกองทุนเกิดความยั่งยืนในอนาคต 

คําสําคัญ: ความยั่งยืน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

 

Abstract 

 This research is aimed to study sustainability of local government’s pension fund by 

using a Closed group Unfunded Obligation method (CGUO) which analyzes how the funds will be 

or will not be paid to members in 2014. The analysis is divided into two levels. Firstly I analyse 

the fund as a whole and secondly on an overview of the fund splited by type (provincial 

administration organization, municipality and subdistrict administrative organization). The results 

showed that the Fund is overall unsustainable due to the lack of reserve to pay for all members 

in the year 2014. A separate analysis found that subdistrict Administrative Organization fund is the 

heaviest problem affecting overall fund. It should be the first fund to solve. Although provincial 

administration organization and municipality fund are unsustainable. It is not a high rate relatively 

to overall fund’s liabilities. So, the local government's pension fund should be adjusted or 

revised regulations to make the fund sustainable in the future. 
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บทนํา 

 ประเทศไทยนับไดวากําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ และจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวในอีก

ประมาณ 10 ปขางหนา  จากขอมูลจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป 2556 พบวารอยละของ

ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆ 10 ปมีแนวโนมท่ีลดลงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 20 ปท่ีผานมา โดยในป 2543 

มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนจากป 2533 รอยละ 11.7 และในป 2553 มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนจากในป 2543 เพียงรอย

ละ 8.2 เทาน้ัน ซึ่งอัตราการเพ่ิมท่ีลดลงน้ันเน่ืองมาจากอัตราการเกิดท่ีลดลง และผูสูงอายุมีอายุยืนยาวข้ึน ดวย

ความกาวหนาทางดานการแพทยท่ีพัฒนาข้ึนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังมีการคาดการณวาในป 2573 ประชากร

หญิงจะมีอายุขัยเฉลี่ยท่ี 82 ปจาก 75 ป และประชากรชายมีอายุขัยเฉลี่ยท่ี 76 ปจาก 70 ป ดังน้ันจากสัดสวนของ

ผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหในอนาคตอาจจะทําใหมีคนชราท่ีถูกทอดท้ิงในสถานสงเคราะหหรือถูกทอดท้ิงใหใชชีวิต

โดยลําพัง และไมสามารถดูแลตัวเองไดมากข้ึน 

จากประเด็นปญหาดังกลาว จึงตองมีระบบบางอยางเขามารองรับกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึน ซึ่งปจจุบันรัฐบาล

จึงไดมีระบบกองทุนเขามาใหประชาชนไดมีการออมเงินเพ่ือนําไปใชจายในยามท่ีเกษียณอายุเพ่ือการรองรับกับ

ปญหาประชากรผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน หน่ึงในน้ันคือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งกองทุนน้ีเปน

กองทุนท่ีกอตั้งข้ึนเพ่ือรองรับขาราชการสวนทองถ่ิน อันเน่ืองมาจากแตละทองถ่ินไมสามารถจัดทํากองทุนของตนเอง

ไดเพราะเปนเรื่องท่ีเกินกําลังในการบริหารจัดการ หรือหากแตละทองถ่ินจัดการกันเองอาจเปนการจัดการท่ีไม

กอใหเกิดประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงจําเปนตองมีกองทุนน้ีข้ึนมาเพ่ือใหเกิดระบบสวัสดิการแกขาราชการทองถ่ินท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังน้ีจากขอมูลของสํานักงาน ก.พ. ในป 2556 พบวาในปจจุบันขาราชการทองถ่ินมีจํานวน 

197,048 คนหรือมีสัดสวนรอยละ 15.5 ของจํานวนขาราชการพลเรือนท้ังหมด ซึ่งจํานวนของขาราชการสวนทองถ่ิน

ยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง จะเห็นไดจากในป 2548 พบวาอัตราของขาราชการทองถ่ินมีเพียงรอยละ 9.70 

และเพ่ิมข้ึนมาอยางตอเน่ืองจนถึงในป 2556 ท่ีมีสัดสวนท่ีสูงถึงรอยละ 15.5   

ท่ีผานมาไดมีการศึกษาถึงความยั่งยืนของกองทุนไวหลายงานดวยกัน ไมวาจะเปน การศึกษาของกลุม

สัจจะลดรายไดวันละ 1 บาท โดยวรเวศม สุวรรณระดา (2550) การศึกษาความยั่งยืนของกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 

1 บาท ในครั้งน้ี ไดมีการศึกษาเปนรายกลุม 2 กลุมในจังหวัดสงขลา ไดแก ต.คลองเปยะ อําเภอจะนะ และ ต.พังยาง 

อ.ระโนด ซึ่งไดขอสรุปท่ีคลายกันท้ัง 2 กองทุนวา ในระยะยาวน้ัน สถานะทางการเงินของกองทุน เมื่อมีการประเมิน

จากหน้ีของกองทุนพบวามีแนวโนมการกอหน้ีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง อันเน่ืองมาจากโครงสรางอายุของสมาชิก

เมื่อมีการกอตั้ง อีกท้ังกองทุนน้ียังเปนแบบสมัครใจ มีสมาชิกใหมท่ีมาเขารวมจะเปนใครก็ได และนอกจากกลุมสัจจะ

ลดรายไดวันละ 1 บาท ยังไดมีการศึกษาระบบประกันสังคมในประเทศไทย ซึ่งเอื้อมพร พิชัยสนิท (2554) 

ไดทําการศึกษาถึงความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม ในสวนของกองทุนชราภาพท่ีไดมีการจายเงินบําเหน็จ

บํานาญกับกับสมาชิกของทุน ผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคตหากยังมีการเก็บ

เงินสมทบเขากองทุนชราภาพในอัตรารอยละ 3 จากลูกจางและนายจาง เพราะการเก็บในลักษณะน้ีจะทําใหในป 

พ.ศ. 2573 กองทุนฯ จะเริ่มมีการใชเงินสะสมในปน้ี และจะใชเงินสะสมจนหมดในป พ.ศ. 2582 ซึ่งจะสงผลทําให

คนเกษียณในรุนหลังไดเงินเกษียณไมเพียงพอ  
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 นอกจากน้ี สันติ ถิรพัฒน และคณะ (2555) ไดประเมินความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน น่ันคือ 

กองทุนเมตตาธรรมนําสวัสดิการภาคประชาชนทําบุญวันละ 1 บาท ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีความเช่ือมโยงกับกลุมออม

ทรัพยตามรูปแบบของพระอาจารยสุบิณ ปณีโต ในจังหวัดตราด โดยพบวากองทุนน้ีจะสามารถอยูไดอยางยั่งยืน 

หากกองทุนน้ีสามารถหาผลประโยชนไดมากกวารอยละ 8 ซึ่งอัตราของผลประโยชนในจํานวนเทาน้ีสามารถเปนไปได 

ดังน้ัน จึงกลาวไดวากองทุนน้ีมีความยั่งยืนทางดานการเงิน ในสวนตอมาความยั่งยืนในดานการจัดการของกองทุน 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีไดทําการเก็บขอมูลเห็นดวยกับบทบาทของผูนําในปจจุบันวามีการบริหารงานท่ีดี และจะชวย

สรางความยั่งยืนใหกับกองทุนในระยะยาวได  

ในสวนของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ินน้ัน พบวายังไมมีผูท่ีเคยศึกษากองทุนน้ี และการศึกษาท่ี

ผานมายังช้ีใหเห็นวากองทุนท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมักจะประสบกับปญหาความไมยั่งยืน อีกท้ังรูปแบบการสมทบเงินเขา

กองทุนของ กบท.ยังมีลักษณะท่ีแตกตางจากกองทุนโดยท่ัวไป กลาวคือ เงินสมทบเขากองทุนจะมาจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด และไดมีการหักเงินสมทบออกจากงบประมาณรายรับ จาก อปท. แตละแหง 

ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จะเก็บเงินสมทบในอัตรารอยละ 1 

และเทศบาลจะเก็บในอัตรารอยละ 2 นอกจากน้ี กอนการสงเงินสมทบเขากองทุนฯ จะตองหักคาใชจายในกรณีท่ีใน

ทองถ่ินแหงน้ันๆ มีผูท่ีเกษียณอายุ หรือผูท่ีเขาขายตองรับเงินบําเหน็จบํานาญ และจึงนําเงินสวนท่ีเหลือสมทบเขา

กองทุนฯ ซึ่งในกรณีท่ีหักเงินบํานาญใหขาราชการแลวยังไมพอจายใหกับสมาชิก ทาง อปท.จะตองทําเรื่องเบิกจาย

ผานทางกองทุนฯ โดยตรง 

ดังท่ีไดกลาวถึงลักษณะของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินไปเบ้ืองตน พบวาการเก็บเงิน

สมทบในกองทุนฯ ไมไดสะทอนถึงจํานวนบุคลากรของแตละทองถ่ิน อันเน่ืองมาจากรายรับหรือเงินสมทบของ

กองทุนสวนใหญมาจากอัตราเงินสมทบของ อปท. เพียงแหลงเดียว โดยท่ีขาราชการสวนทองถ่ินไมไดเปนผูสมทบ

เงินเขากองทุน เห็นไดชัดวาปญหาอยางหน่ึงของกองทุนคือรายไดน้ันไมไดสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของจํานวน

ขาราชการ แตสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานรายรับของ อปท. หากในอนาคตเกิดปญหาในเรื่องของจํานวน

ประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็จะทําใหสมาชิกในกองทุนเพ่ิมข้ึนโดยท่ีเงินสมทบอาจจะไมไดเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ี

ใกลเคียงกัน หรือหากเกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ําก็จะสงผลกระทบตอรายรับของ อปท. และหากเกิดปญหาอยางใด

อยางหน่ึง หรือท้ังสองปญหาพรอมกันก็อาจจะทําใหเงินสะสมของกองทุนไมเพียงพอท่ีจะจายเงินใหกับขาราชการ

สวนทองถ่ินในอนาคต 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาถึงความยั่งยืนของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  

 2. เพ่ือเสนอทางเลือกในการปรับปรุงกฏเกณฑของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

3 



 
 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 6  

The 6th STOU National Research Conference 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีไดมีการศึกษาเรื่องความยั่งยืนของกองทุนผานกรอบการศึกษาของ Closed group unfunded 

obligation หรือ CGUO โดยใชขอมูลจากกรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) โดยการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยแบงหนวยการศึกษาออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) องคการ

บริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  2) เทศบาล ไดแก เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เทศบาลตําบล และ 3) องคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) เพ่ือใหเห็นวาอัตราการเก็บเงินสมทบของกองทุนฯ ในปจจุบันจะทําใหกองทุนสามารถจายเงินใหกับผูท่ี

เกษียณอายุไดอยางเพียงพอ หรือมีความยั่งยืนหรือไม โดยการวิจัยในครั้งน้ีจะใชการสมมติวาทองถ่ินจายเงินเขากองทุน

โดยไมไดหักจากบํานาญ (จายเขากองทุนเต็มจํานวน) และใหการจายเงินบํานาญคือการจายออกจากกองทุน

เพียงอยางเดียว สําหรับตัวช้ีวัดท่ีจะใชวัดความยั่งยืนของกองทุนน่ันคือ Closed group unfunded obligation 

หรือ CGUO เปนการดูวากองทุนสามารถจายเงินบํานาญใหกับสมาชิก ณ เวลาใดเวลาหน่ึงไดหรือไม หมายถึง จะดูวาผูท่ี

อยูในป 2557 ท่ีมีคุณสมบัติไดรับเงินบํานาญ ศึกษาไปจนถึงปสุดทายท่ีคนคนน้ันเกษียณออกจากกองทุนและไดรับเงิน

บํานาญ ซึ่งแตละสวนมีวิธีการคํานวนดังน้ี 

 

รายจาย  รายรับ 
เทากัน 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2621 

ปสุดทายท่ีมีการจายเงินบํานาญใหขาราชการทองถ่ินของป 

2557 (จากขอสมมติวาประชากรมอีายุขัยท่ีอายุ 82 ป) 
โครงสรางอายุขาราชการทองถ่ินใน

ป 2557 ไดแก อายุ 18 ถึง 60 ป 
 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น 
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รูปภาพท่ี 1: ระบบของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

 

1. ขอมูลประมาณการรายรับ 

 ขอมูลรายรับของกองทุนจาก อปท. จะใชขอมูลประมาณการรายจายในการคํานวณ แตท้ังน้ีขอมูลท่ีมีเปน

ขอมูลรายรับท่ีเปนขอมูลจริง ดังน้ัน จึงไดมีการสุมตัวอยางประมาณการรายรับของทองถ่ินมาบางสวนเพ่ือหาสัดสวนวา

รายรับจริงและประมาณการรายรับมีความแตกตางกันเทาใด นอกจากน้ี โดยกฏเกณฑของกองทุน รายรับท่ีมาจากเงิน

สมทบน้ันจะเปนรายรับท่ีตองหักเงินบํานาญกอน อยางไรก็ตามเพ่ือใหเกิดความงายในการคํานวณจึงไดมีการแยกให

ชัดเจนวารายรับสุทธิเปนเทาใด (สวนท่ี A) และรายจายของเงินบํานาญสุทธิเปนเทาใด (สวนท่ี C+D) ดังน้ันเราจะใช

ขอมูลรายรับจริงมาใชในการคาดการณ ซึ่งจะดูยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2552 - 2557 (6 ปยอนหลัง) เพ่ือศึกษารูปแบบ

ของการเปลี่ยนแปลงวาเปนสัดสวนเทาใด ผานการศึกษาโดยใช Ordinary least square (OLS) ในการชวยคํานวณ และ

หลังจากน้ันเราจะปรับคาใหเปนประมาณการ   

2. ขอมูลรายจายเงินบํานาญ 

 ขอมูลรายจายเงินบํานาญน้ัน ตามลักษณะของการจายเงินบํานาญของกองทุนจะสามารถแบงออกไดเปน 2 

สวนดวยกัน สวนแรก คือมีการหักเงินบํานาญกอนท่ี อปท.แตละแหงจะมีการจายเงินเขากองทุน น่ันหมายความวาเงินใน

สวนน้ีจะไมมีการผานเขาออกจากกองทุน  (สวนท่ี C) ดังท่ีไดแสดงในรูปภาพท่ี 1 ในสวนท่ีสองคือเงินบํานาญท่ีใชจาย

ผานกองทุน รายจายของกองทุนในสวนน้ีจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อจํานวนเงินท่ีทองถ่ินจะตองหักเพ่ือจายเงินบํานาญใหกับ

ขาราชการสวนทองถ่ินไมเพียงพอจึงมีการทําเรื่องเพ่ือนําเงินจากกองทุนมาจายเงินบํานาญเพ่ิมเติม (สวนท่ี D) อยางไรก็

ตาม เพ่ือความงายในการศึกษาเราจึงหาเงินบํานาญสุทธิท่ีไดมีการใชจายโดยการนําผลการคํานวณท่ีไดจากการประมาณ

การรายรบัจากเงินสมทบเขากองทุน (สวนท่ี A) ลบกับยอดเงินจริงท่ีไดมีการบันทึกไวในกองทุนฯ (สวนท่ี B) วาไดรายรับ
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จากทองถ่ินเปนจํานวนเทาใด สวนตางท่ีเราไดมาจะเปนเงินบํานาญกอนแรกท่ีไมไดมีการใชจายผานกองทุนฯ และนําไป

บวกกับเงินบํานาญท่ีไดมีการใชจายผานกองทุน (สวนท่ี C+D) ซึ่งจะทําใหเราสามารถประมาณการคาเงินบํานาญในสวน

น้ีได และสามารถนําไปวิเคราะหวาเงินบํานาญจะเพ่ิมข้ึนในสัดสวนเทาใด สําหรับในการคํานวณน้ัน ขอมูลมีการจัดเก็บมี

เพียงแคขอมูลโครงสรางอายุ จํานวนคนเกษียณยอนหลัง ขอมูลรายจายเงินบํานาญในภาพรวม ดังน้ันในการประมาณการ

ขอมูลในสวนน้ีจึงจําเปนตองใชคาเฉลี่ยเงินบํานาญตอหัวของประชากรมาใชในการคํานวณ โดยท่ีการประมาณการเงิน

บํานาญในอนาคตน้ันเราจะใชวิธีเดียวกับการประมาณการรายจายน่ันคือวิธี OLS ในการประมาณคา  

 3. สถานะปจจุบันของกองทุน 

 เน่ืองจากกองทุน กบท. เปนกองทุนท่ีมีการใชจายมานานหลายป การคํานวณจะเริ่มจากสถานะทาง

การเงินของกองทุนในป พ.ศ. 2557 อันเน่ืองมาจากขอจํากัดในเรื่องของขอมูลโครงสรางอายุท่ีเปนโครงสรางอายุใน

ป พ.ศ. 2557 น่ันเอง 

 4. รายไดและรายจายอ่ืนเพ่ิมเติม 

 รายไดอ่ืนๆ สามารถแบงออกไดเปน 2 สวนหลักดวยกัน ในสวนแรกคือรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝาก สวน

ท่ีสองคือ รายไดจากดอกเบ้ียลูกหน้ีเงินกู โดยท่ีการคํานวณจะหาสัดสวนยอนหลังของป พ.ศ. 2554 – 2557 วา

รายไดแตละสวนเพ่ิมข้ึนเปนสัดสวนเทาใด โดยท่ีรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากจะคิดจากเงินสะสมปลายปบวกเงิน

สมทบตนป และรายไดจากดอกเบ้ียเงินกูจะคิดจากเงินสะสมในแตละป อยางไรก็ตาม ในสวนของคาใชจายอ่ืนๆ น้ัน

ไมสามารถใชหลักการเดียวกันกับรายไดอ่ืนๆได ซึ่งรายจายอ่ืนๆ ไดแก คาใชจายในการดําเนินการ รายจายอ่ืน และ

รายจายจากการโอนเงินกู ในสวนน้ีจะดูจากสัดสวนการเติบโตยอนหลัง 6 ปของคาใชจายเพ่ิมเติม ซึ่งไดแกป พ.ศ. 

2554 – 2558 อันเน่ืองมาจากคาใชจายท่ีเกิดข้ึนมาจากคาใชจายในการดําเนินการเปนหลัก ดังน้ัน สัดสวนจะไมได

อิงกับรายจายเงินบํานาญ สงผลใหอัตราการเพ่ิมข้ึนยังไมสูงมากนัก 

เมื่อหาคาแตละตัวขางตนเรียบรอยแลวน้ัน เราจะนําคาท่ีไดแตละตวัมาใสในตัวแบบเพ่ือใชหาความยัง่ยืน 

ซึ่งตัวแบบท่ีใชในการศึกษา มีดังน้ี 

 

ตัวแบบท่ีใชในการศึกษาความย่ังยืน2

3  
 

 

 

โดยท่ี 

3 CG = Closed group unfunded obligation 
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สมมติฐานของตัวแบบ 

 1. สมาชิกกองทุนมีอายุสูงสุดท่ี 82 ป4  

2. อัตราการตายในแตละปจะแบงออกเปน 2 ชวงอายุ5 ไดแก  

(1) อายุ 60-69 รอยละ 1.51  

(2) ตั้งแตอาย ุ70 ปข้ึนไป รอยละ 5.28 

3. ไมมีสมาชิกท่ีเกษียณอายกุอนอายุ 60 ป 

4. อัตราดอกเบ้ียธนาคารกลางกําหนดใหอยูในอัตรารอยละ 2.42 ซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป

ท่ีผานมา 

5. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากอยูท่ีรอยละ 2 

6. รอยละความคลาดเคลื่อนของรายรับจริงกับประมาณรายรับแยกไดเปน 

ประเภท รายไดท่ีจัดเก็บเอง รายไดจากการจัดสรร 

อบจ 3.3 -2.3 

เทศบาล 9.0 5.1 

อบต. 12.1 5.7 

 

ผลการวิจัย 

 ในสวนน้ีจะเปนการวิเคราะหผลของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการวามีความยั่งยืนหรือไม โดยจะใชวิธี

ท่ีเรียกวา Closed group unfunded obligation หรือ CGUO ในการทดสอบระดับความยั่งยืนของกองทุน 

4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 
5 จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2557 
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ซึ่งวิธีการน้ีเปนวิธีการท่ีใชวัดความยั่งยืนของกองทุนวาจะสามารถจายเงินใหกับสมาชิกในป พ.ศ. 2557 ไดอยาง

เพียงพอหรือไม เมื่อสมาชิกกองทุนเกษียณอายุไปจนถึงเสียชีวิต  

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่นภายใตสถานการณปจจุบัน 

1. ภาพรวมท้ังหมดของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

เน่ืองจากลักษณะพิเศษของกองทุนท่ีไดกลาวไปในบทกอนหนา แมวา กบท. จะเปนกองทุนสําหรับ

ขาราชการทองถ่ินท้ังประเทศ แตท้ังน้ีในตัวกองทุนจะแบงสวนออกเปน 3 สวนตามแตประเภทขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ดังน้ันการ

วิเคราะหในบทน้ีจะแบงออกเปนการวิเคราะหใน 2 สวนดวยกัน น่ันคือ กบท.ในภาพรวม และ กบท.ท่ีแบงตามแตละ

ประเภททองถ่ิน เพ่ือท่ีจะไดเห็นมิติและมุมมองดานตางๆ ไดชัดมากข้ึน  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

กราฟท่ี 1 : แสดงแนวโนมรายรับ รายจาย ของ กบท.ในป พ.ศ. 2558 – 2621 

 

ภาพรวมของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ จากกราฟท่ี 1 จะพบวารายรับท่ีเขากองทุนจะมีลักษณะท่ี

คอนขางน่ิง โดยอาจจะมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองเล็กนอยในชวงแรก และเริ่มลดลงชวงหลังเล็กนอย ท่ีเปนเชนน้ี

เน่ืองมาจากรายไดหลักของกองทุนข้ึนอยูกับประมาณการรายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งรายไดของ 

อปท.ในชวงหลังป พ.ศ.2540 เปนตนมามีการเพ่ิมข้ึนไมสูงมากนัก ทําใหในการประมาณการปท่ีไกลออกไปเมื่อนํามา

หามูลคาปจจุบัน คาท่ีไดในปทายๆ จึงลดลงเล็กนอย อยางไรก็ตามรายจายของกองทุนไมไดสัมพันธกับรายรับรวม

ของกองทุนมากนัก หากดูจากกราฟจะพบวาเสนรายจายในชวงแรก (ป พ.ศ.2558 – 2568) มีสัดสวนท่ีนอยกวา

รายรับ แตหลังจากป พ.ศ.2568 เปนตนไปจนถึงป พ.ศ.2604 รายจายรวมมีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป พ.ศ.2582 – พ.ศ.2594 ท่ีรายจายของกองทุนจะยายสูงไปท่ีชวง 20,000 – 30,000 ลาน

บาท ในขณะท่ีรายรับของกองทุนจะอยูในชวง 3,000 – 7,000 ลานบาทเทาน้ัน ตอมาในป พ.ศ.2605 รายจายของ

กองทุนลดลงจนนอยกวารายรับของกองทุนอีกครั้ง โดยท่ีรายรับมีการลดลงอยางตอเน่ืองจนถึงในป พ.ศ.2621 หรือ

ปสุดทายท่ีสมาชิกในกองทุนเสียชีวิต 
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กราฟท่ี 2: สวนตางระหวางรายรบักับรายจาย (flow) และเงินสะสม (stock) ของ กบท. พ.ศ. 2558 – 2621 

 

 ในสวนตอมาจะเปนการดูแนวโนมของเงินสะสมกองทุน จากกราฟท่ี 2 พบวากองทุนจะเริ่มใชเงินสะสมใน

ป พ.ศ.2569 หรืออีกประมาณ 10 ปขางหนา ซึ่งเปนปแรกท่ีกองทุนเริ่มขาดดุลเน่ืองจากมีรายจายมากกวารายรับ 

ท้ังนี้กองทุนจะเริ่มใชเงินสะสมอยางตอเน่ืองไปจนถึงป พ.ศ.2577 หรืออีกประมาณ 18 ป และหลังจากปที่ 18 

เปนตนไป กองทุนจําเปนท่ีจะตองกอหน้ีเพ่ือใหสามารถจายเงินสมทบใหกับสมาชิกท่ีเกษียณอายุไดอยางเพียงพอ 

และถาหากวากองทุนมีการดําเนินการในรูปแบบน้ีไปอยางตอเน่ืองโดยไมไดมีการปรับแกอัตราเงินสมทบแลว ใน

ทายท่ีสุดกองทุนจะมีหน้ีสุทธิประมาณ 291,670 ลานบาทท่ีตองแบกรับ 

2. กองทุนแบบแยกประเภท 

 ในสวนท่ีผานมาเราไดวิเคราะหภาพรวมของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินไปแลว 

ในสวนตอมาจึงเปนสวนท่ีวิเคราะหแตละกองทุนแบบแยกประเภทท่ีมีท้ังหมด 3 กองทุนดวยกัน ไดแก กองทุนของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ของเทศบาล และขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะเริ่มจากกองทุน อบจ. ดังน้ี 

 2.1 กองทุนขององคการบริหารสวนจังหวัด  

 สําหรับกองทุนขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) น้ันจะเห็นไดวารายรับของกองทุนไมมีความ

ผันผวนมากนักเมื่อเทียบกับรายจายของกองทุน โดยท่ีรายรับน้ันในภาพรวมมีการเพ่ิมอยางตอเน่ืองแตเปนไปใน

สัดสวนท่ีไมสูงมากนัก สวนรายจายของกองทุนในชวงแรก (พ.ศ.2558 – 2563) ยังมีสัดสวนที่นอยกวารายจาย 

แตในป พ.ศ.2564 เปนตนไปพบวากองทุนเริ่มขาดดุลหรือมีรายจายมากกวารายรับ และมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยาง

ตอเน่ือง จนไปถึงในป พ.ศ.2587 ท่ีมีรายจายของกองทุนสูงถึง 2,049 ลานบาท  
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กราฟท่ี 3 : แสดงแนวโนมรายรับ รายจาย ของกองทุน อบจ. ในป พ.ศ. 2558 - 2621 

 

 ตอมาจากกราฟท่ี 4 จะเห็นไดวา เงินสะสมของกองทุนจะเริ่มมีสถานะติดลบในป พ.ศ.2572 หรืออีก 13 ป

ขางหนา ซึ่งกองทุน อบจ.เปนกองทุนท่ีขาดดุล และติดลบเร็วท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนของเทศบาล และ

กองทุนของ อบต. ท้ังน้ี หากมองในภาพรวมจะพบวา เมื่อถึงในปสุดทายท่ีกองทุนตองจายเงินใหกับผูเกษียณอายุ 

กองทุนจะมีหน้ีสุทธิเทากับ 18,582 ลานบาท ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 6.4 เมื่อเปรียบเทียบกับหน้ีของกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ินท้ังหมดในภาพรวม ซึ่งถือวายังมีสัดสวนท่ีไมสูงมากนัก ดังน้ันหากกองทุนของ อบจ.มี

การเพ่ิมรายได ไมวาจะเปนการเพ่ิมรายไดจากการบริหารจัดการ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบ จะสงผลให

กองทุนมีสภาพคลองท่ีดีข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

กราฟท่ี 4: สวนตางระหวางรายรบักับรายจาย (flow) และเงินสะสม (stock) ของกองทุน อบจ. พ.ศ. 2558 – 2621 

 

 2.2 กองทุนของเทศบาล  

 กองทุนของเทศบาล เมื่อพิจารณาจากกราฟท่ี 5 จะพบวารายรับของกองทุนจะอยูในชวงระหวาง 

2,000 – 4,000 ลานบาท ซึ่งการขยายตัวของรายรับมีลักษณะเชนเดียวกันกับกองทุนของ อบจ.ท่ีมีการเพ่ิมใน
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สัดสวนท่ีไมสูงนัก แตอยางไรก็ตามในสวนของรายจายกองทุนเทศบาลน้ันพบวาเริ่มมีการขาดดุลเมื่อ พ.ศ.2569 โดย

เปนปแรกท่ีมีรายจายมากกวารายรับของกองทุน (อีก 10 ปขางหนา) และรายจายของกองทุนยังมีการเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ืองจะเห็นไดจากการเพ่ิมข้ึนของรายจายตั้งแตป พ.ศ.2558 จนไปถึง พ.ศ.2587 ซึ่งเปนปท่ีมีรายจายของ

กองทุนสูงท่ีสุด (ประมาณ 8,944 ลานบาท) โดยในชวง พ.ศ.2589 จนถึง พ.ศ.2621 เปนชวงท่ีรายจายของกองทุน

ลดลงอยางตอเน่ือง สงผลใหในป พ.ศ.2600 รายจายของกองทุนเริ่มมีสัดสวนท่ีนอยกวารายรับของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 5 : แสดงแนวโนมรายรับ รายจาย ของกองทุนเทศบาลในป พ.ศ. 2558 – 2621 

 

 ในสวนตอมาหากดูจากกราฟท่ี 6 จะพบวากองทุนเทศบาลหากตองจายเงินใหกับผูเกษียณอายุท้ังหมดแลว

น้ันจะมีหน้ีสุทธิประมาณ 15,453 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.3 ของหน้ีของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ินท้ังหมด ซึ่งถือไดวาเปนกองทุนท่ีมีสัดสวนหน้ีสุทธินอยท่ีสุดหากเปรียบเทียบกับกองทุนอ่ืนๆ แตอยางไรก็

ตาม แมจะมีภาระหน้ีท่ีนอยท่ีสุด แตทวากองทุนยังไมยั่งยืนเชนกัน โดยพบวาในป พ.ศ.2569 หรืออีก 10 ปขางหนา 

กองทุนจะเริ่มขาดดุล หรือมีรายรับนอยกวารายจาย สงผลใหกองทุนตองนําเงินสะสมออกมาใช และในอีก 18 ป

ขางหนา (พ.ศ.2577) กองทุนจะใชเงินสะสมท่ีมีจนหมด และตองกอหน้ีเพ่ือมาใชจายในกองทุน  
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กราฟท่ี 6: สวนตางระหวางรายรับกับรายจาย (flow) และเงินสะสม (stock) ของกองทุนเทศบาล พ.ศ. 2558 – 

2621 

 

 2.3 กองทุนขององคการบริหารสวนตําบล 

 ในสวนของกองทุนขององคการบริหารสวนตําบลนั้น จากกราฟที่ 7 พบวาเสนรายรับกองทุนของ 

อบต. มีสัดสวนการเพ่ิมข้ึนท่ีนอยกวากองทุนของ อบจ. หรือเทศบาล แตการเพ่ิมข้ึนของรายจายกองทุนน้ันมีเพ่ิมข้ึน

อยางตอเน่ืองและมีแนวโนมท่ีสูงกวากองทุนของเทศบาลหรือ อบจ. โดยในชวงแรก (พ.ศ.2558 – 2570) กองทุนจะ

มีรายรับมากกวารายจาย แตหลังจาก 2570 เปนตนไป กองทุนจะมีรายจายท่ีมากกวารายรับ และมีแนวโนมท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนอยางตอเน่ือง และในป พ.ศ.2609 กองทุนจะเริ่มกลับมาเกินดุล หรือมีรายรับมากกวารายจายอีกครั้ง

จนกระท่ังถึงในปสุดทาย 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

กราฟท่ี 7 : แสดงแนวโนมรายรับ รายจาย และเงินสะสมของกองทุน อบต.ในป พ.ศ. 2558 - 2621 

 

 สําหรับกองทุนของ อบต.จากกราฟท่ี 9 น้ัน พบวากองทุนน้ีประสบกับปญหาหนักสุดเน่ืองจากการเก็บเงิน

เขากองทุนเพียงรอยละ 1 เทาน้ัน แมจะอัตราเดียวกับ อบจ. แตทวาขนาดของเงินสมทบท่ีเขามีความแตกตางกัน
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มาก ในปจจุบันตัวกองทุนยังมีสภาพคลองท่ีดีเน่ืองจากมีอัตราคนเกษียณนอยมาก เพราะสมาชิกสวนใหญยังเปน

ประชากรวัยหนุมสาวเขามาทํางาน อยางไรก็ตามกองทุนจะเริ่มขาดดุลเมื่อเขาสูป พ.ศ. 2571 หรืออีกประมาณ 12 

ปขางหนา และเมื่อเขาสูปท่ี 20 กองทุนจะตองเริ่มกอหน้ีเพ่ือนํามาใชจายใหกับผูเกษียณ และหลังจากปท่ี 20 (พ.ศ.

2579) สถานะทางการเงินของกองทุนจะแยลงเรื่อยๆ อันเน่ืองมากจากอัตราคนเกษียณท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเปนอยางมาก จน

ในทายท่ีสุด กองทุนจะมีหน้ีสุทธิประมาณ 257,634 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 88.3 ของหน้ีตอกองทุนรวม

ท้ังหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 9: สวนตางระหวางรายรบักับรายจาย (flow) และเงินสะสม (stock) ของกองทุน อบต. พ.ศ. 2558 – 2621 

 

 กลาวโดยสรุป (ตารางท่ี 1) จะเห็นไดวากองทุนท้ัง 3 กองทุนมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่ีกองทุน 

อบจ. จะเปนกองทุนแรกท่ีใชเงินสะสมจนหมดในป พ.ศ.2572 สําหรับเทศบาลในป พ.ศ.2577 และ อบต.ในป พ.ศ.2579 

แตท้ังน้ี อบต.จะประสบปญหาหนักสุดหากไมมีการปรับอัตราเงินสมทบ เพราะตองกอหน้ีในสัดสวนท่ีสูงมากหาก

ตองการจายเงินบํานาญใหกับผูเกษียณอายุ 

 

ตารางท่ี 1: สรุปสถานะของกองทุนแตละประเภท 

 

ประเภท ปท่ีขาดดุล (เร่ิมใชเงินสะสม) ปท่ีใชเงินสะสมจนหมด สถานะของกองทุน 

อบจ. 2564 2572 -18,582 ลานบาท 

เทศบาล 2569 2577 -15,453 ลานบาท 

อบต. 2571 2579 -257,634 ลานบาท 

กองทุนรวม 2569 2578 - 291,669 ลานบาท 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหความยั่งยืนของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จะเห็นไดวา

ภาพรวมของกองทุนนั้นยังไมยั่งยืน แตทวาเมื่อเราดูแยกเปนกองทุนแตละประเภทจะพบวา กองทุนของ อบต. 

มีปญหามากท่ีสุด และทําให กบท.ในภาพรวมไมยั่งยืนและมีหน้ีสทุธิเปนจํานวนท่ีสูงมาก ท้ังน้ี กองทุนของ อบจ.และ

เทศบาล แมวาโดยสุทธิแลวเงินสะสมจะตดิลบ แตทวาเปนการติดลบในสดัสวนท่ีไมสูงมากนัก สามารถแกไขไดโดย

เพ่ิมรายไดจากการบริหารจัดการ หรืออาจจะเพ่ิมอัตราเงินสมทบในสักสวนท่ีไมสูงจากเดิมมากนัก จากผลการศึกษา

ท่ีออกมาน้ัน พบวาโครงสรางอายุเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยแปลงของกองทุน สามารถพิจารณาได

ดังน้ี 

1. กองทุนขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 เน่ืองจากโครงสรางอายุคอนขางมีความน่ิง จะมีชวงอายุ 31 - 55 อยูในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ดังน้ัน

กองทุนของ อบจ. จึงขาดดุลเร็ว เน่ืองจากมีคนเกษียณมากอยูแลว และในภาพรวมพบวาไมไดกอหน้ีมากนัก สําหรับ

กองทุนน้ีควรเปลี่ยนอัตราเงินสมทบใหสูงข้ึนเปนรอยละ 1.5 - 2 จากแตเดิมรอยละ 1 หรือเปลี่ยนการบริหารจัดการ

กองทุนใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนก็จะทําใหกองทุนยั่งยืนได 

2. กองทุนของเทศบาล 

 โครงสรางอายุของเทศบาลเมือง และเทศบาลนครจะคลายคลึงกับชวงอายุขาราชการของ อบจ.แตท้ังน้ี

ในสวนของเทศบาลตําบลน้ัน คอนขางมีความแตกตางท่ีเห็นไดชัดในชวง 31 - 40 ป ท่ีมีขาราชการกระจุกตัวอยู

ในชวงอายุน้ีเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการขาดดุลประมาณปท่ี 10 เปนตนไป อยางท่ีไดกลาวไปวาแมวาในภาพรวม

จะมีหน้ีสุทธิไมสูงมากนัก แตจําตองพิจารณาวาในปจจุบันเทศบาลมีการใชอัตราเงินสมทบท่ีสูงกวาทองถ่ินประเภท

อ่ืนๆ (รอยละ 2) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาอัตราน้ีแมจะสูงแลวแตเงินสมทบก็ยังไมเพียงพอกับท่ีจะเกษียณอายุในอนาคต 

ดังน้ัน เทศบาลควรเพ่ิมรายไดจากการลงทุน หรือเพ่ิมอัตราเงินสมทบเปน 2.5 เพ่ือใหกองทุนมีสภาพคลองท่ีดีข้ึน 

3. กองทุนขององคการบริหารสวนตําบล 

 ในสวนของกองทุน อบต.ท่ีประสบกับปญหามากท่ีสุด เน่ืองจากโครงสรางอายุในป พ.ศ.2557 กลุมคน

กระจุกตัวอยูท่ีชวงอายุ 31-45 เปนจํานวนมาก อีกท้ัง อบต.ยังกอตั้งหลังจากเทศบาลและ อบจ. ทําใหแนวโนมของ

สมาชิกกองทุนน้ีจะมีอายุไมสูงนัก สงผลใหในชวงแรกของกองทุนยังมีสภาพคลองท่ีดีเพราะมีผูท่ีเกษียณอายุไมสูง

มาก แตทวากองทุนจะเริ่มขาดดุลในปท่ี 11 เปนตนไป และขาดดุลจนกระท้ังเงินสะสมท่ีมีหมดลง จนตองกอหน้ีเพ่ิม

มากข้ึนเพ่ือมาใชจาย และหน้ีท่ีเกิดข้ึนยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองหลังจากปท่ี 18 อันเน่ืองจากอัตราคน

เกษียณท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางกาวกระโดด (ขาราชการทองถ่ินท่ีอยูในชวงอายุ 31-45 ปในป พ.ศ.2557 เริ่มเกษียณอายุ) 

ท้ังน้ี กองทุนของ อบต.ควรเปนกองทุนแรกท่ีมีการปรับอัตราเงินสมทบในปจจุบัน เพ่ือใหกองทุนมีเงินสะสมมาก

พอท่ีจะใชจายในอนาคต โดยท่ีอัตราเงินสมทบควรเพ่ิมจากรอยละ 1 เปนรอยละ 2 – 3 เพ่ือใหกองทุนมีเงินสะสม

มากพอท่ีจะจายใหกับผูเกษียณอายุในอนาคต 
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ขอเสนอแนะ  

 จากท่ีไดกลาวถึงผลการวิจัยและการอภิปรายผลไปแลวน้ัน พบวา กบท.จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน

กฏเกณฑบางอยางของตัวกองทุน เพ่ือใหกองทุนสามารถอยูรอดได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงควรจะตองแบงออกเปน 2 

ระยะเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนอยางแทจริงในอนาคต สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบดังน้ี 

1. รูปแบบแรก 

 ในรูปแบบน้ี กองทุนควรมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาบางอยางเพ่ือใหมีเงินสะสมมากพอท่ีจะใชจายใน

อนาคต น่ันคือ การปรับอัตราเงินสมทบ และการลงทุนเพ่ือใหเกิดกําไรมากข้ึน โดยสามารถแบงไดดังน้ี 

1.1 กองทุนของ อบจ. ดังท่ีไดกลาวไปวากองทุนน้ีควรมีการปรับอัตราเงินสมทบเปนรอยละ 1.5 – 2 

และควรมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือใหเกิดผลกําไรมากข้ึน 

1.2 กองทุนของเทศบาล กองทุนน้ีควรปรับอัตราเงินสมทบท่ีรอยละ 2.5 หรือเพ่ิมการบริหารจัดการให

มีการลงทุนเพ่ือใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน ซึ่งหากมีรายไดจากการลงทุนมากพอ กองทุนของเทศบาลก็อาจไมจําเปนท่ี

จะตองปรับอัตราเงินสมทบ 

1.3 กองทุนของ อบต. กองทุนน้ีเปนกองทุนแรกท่ีควรมีการปรับอัตราสมทบ เน่ืองจากในอนาคต

กองทุนน้ีจะตองใชเงินสะสมเปนจํานวนมาก เพ่ือท่ีจะจายใหกับผูเกษียณอายุ ดังน้ันเพ่ือใหมีเงินสะสมเพียงพอ 

กองทุนจึงควรเพ่ิมอัตราเงินสมทบอยูท่ีรอยละ 2.5 – 3 นอกจากน้ี ควรมีการลงทุนเพ่ือใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน ดังเชน

กองทุนอ่ืนๆ ท่ีไดกลาวไป 

2. รูปแบบท่ีสอง 

 รูปแบบน้ี จะเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางของกองทุน ซึ่งอาจจะทําไดไมงาย และไมรวดเร็วเทากับใน

วิธีแรก น่ันคือ 

 2.1 มีการจัดเก็บเงินสมทบโดยทองถ่ินเปนผูจายเชนเดิม แตฐานการคํานวณข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีสังกัด

อยูในทองถ่ิน ไมไดข้ึนอยูกับประมาณการรายรับของแตละทองถ่ิน ซึ่งหากทองถ่ินไหนมีบุคลากรมากก็ตองจายเงิน

สมทบมาก หากมีบุคลากรนอยก็จายเงินนอยกวา  

 2.2 เปลี่ยนรูปแบบกองทุนใหเปนการสมทบเงินบางสวนจากทองถ่ิน และบางสวนจากขาราชการทองถ่ิน 

เพ่ือใหสมาชิกไดรวมสมทบหรือออมเงินเพ่ือใชในยามเกษียณอายุ และเปนการลดภาระทางการคลังของแตละทองถ่ิน 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษา จะพบวากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินไมยั่งยืน และหากยังไมมีการปรับ

อัตราเงินสมทบของกองทุนจะทําใหกองทุนไมสามารถจายเงินใหกับสมาชิกไดอยางเพียงพอ หรือหากกองทุน

ตองการจายเงินใหเพียงพอกับรายจายที่กิดขึ้นนั้น กองทุนจะตองกอหนี้เปนจํานวนมากเพื่อใหกองทุนอยูรอด 

ซึ่งผลกระทบของการไมปรับปรุงกฎเกณฑของกองทุน ในสวนแรกหากกองทุนไมสามารถจายเงินใหกับสมาชิกได

อยางเพียงพอแลวน้ัน ก็จะสงผลกระทบโดยตรงแกสมาชิกของกองทุนท่ีไมมีเงินไวใชจายในยามเกษียณอายุ อาจทํา

ใหคุณภาพชีวิตยามเกษียณอายุ ไมดีอยางท่ีควรจะเปน และในทางกลับกันหากกองทุนเลือกท่ีจะกอหน้ีเพ่ือใหมีเงิน

จายใหเพียงพอสําหรับสมาชิกกองทุน ภาระหน้ีท้ังหมดจะตกกับรัฐบาลกลาง เน่ืองจากหน้ีกอนใหญจําเปนตองไดรับ
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การชวยเหลือจากรัฐบาล การกูยืมเงินากสถาบันทางการเงินอาจเกิดข้ึนไดยาก ดังน้ันจะสงผลใหรัฐบาลมีภาระ

ทางการคลังเพ่ิมข้ึน อาจจะตองดึงงบประมาณจากสวนอ่ืนมาใช การศึกษาในครั้งน้ีจึงเปนการช้ีใหเห็นถึงปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต วาหากยังไมมีการปรับปรุงอัตราเงินสมทบใหเหมาะสม และเพ่ิมรายไดจากการบริหารจัดการให

มากข้ึนก็จะสงผลใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินไมยั่งยืนและเปนปญหาตามมาในอนาคต  

 

ขอจํากัดของงานวิจัย 

 เน่ืองจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินกลุมเปาหมายถึงจํากัดอยูเพียงแคขาราชการสวน

ทองถ่ิน แตท้ังน้ีพนักงานของสวนทองถ่ินแตละแหงไมไดมีเพียงแคขาราชการเทาน้ัน แตยังมีพนักงานจางและลูกจาง

อีกสวนหน่ึง ซึ่งกลุมน้ียังไมไดมีการศึกษาหรือรวมเขาไปในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือเปน

ขอเสนอแนะ ซึ่งหากในอนาคตมีการรวบรวมขอมูลในสวนน้ี ก็เปนประโยชนท่ีจะมีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของกองทุน เพ่ือปรับปรุงกองทุนใหมีรูปแบบท่ีดีข้ึน 
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